

ที่ สธ ๐๔๒๕.๕/ ๖ ๕๕๕



สำนักโรคเอดส์ วัณโรค  
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โครงการ NAPHA EXTENSION

เรียน

ตามที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ๑ - ๑๒ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยบริการสุขภาพทั่วประเทศ ดำเนินงานโครงการจัดการบริการยาต้านไวรัสสำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่อยู่นอกสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ (NAPHA EXTENSION) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นมา และได้สนับสนุนยาต้านไวรัสให้แก่หน่วยบริการสุขภาพ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้รายการยาและปริมาณที่มีสนับสนุนในโครงการฯ ขึ้นกับการได้รับอนุมัติแผนการจัดซื้อจากกองทุนโลกในแต่ละปี นั้น

ในการนี้ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขอแจ้งรายการยาที่มีสนับสนุนในโครงการฯ และแนวทางการเลือกใช้สูตรยาต้านไวรัส สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโครงการฯ ให้แก่หน่วยงานผู้ร่วมดำเนินงานโครงการฯ ทราบ ทั้งนี้หากมีการปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โครงการ NAPHA EXTENSION เพื่อให้สอดคล้องการรายการยาต้านไวรัสที่มีสนับสนุนในโครงการฯ ขอให้ส่งแบบฟอร์มขอปรับปรุงยาต้านไวรัสสำรอง "โครงการ Napha Extension" (FM๓) กลับมายังสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงยาต้านไวรัสสำรองของหน่วยบริการสุขภาพในระบบ VMI ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ องค์กรรรณคดี)  
ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค  
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี และเอดส์

โทร ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๑๑-๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๑๒

รายการยาต้านไวรัสที่มีสับสนุน  
สำหรับโครงการ NAPHA EXTENSION

กลุ่มยาต้านไวรัส	รายการยาต้านไวรัส	
	เดิม	ใหม่
NRTIs	Zidovudine ๑๐๐ mg Lamivudine ๑๕๐ mg Tenofovir ๓๐๐ mg	Zidovudine ๑๐๐ mg Lamivudine ๑๕๐ mg Tenofovir ๓๐๐ mg
NNRTIs	Efavirenz ๖๐๐ mg	Nevirapine ๒๐๐ mg
PIs	Lopinavir ๑๐๐ mg + Ritonavir ๒๕ mg	Lopinavir ๑๐๐ mg + Ritonavir ๒๕ mg

แนวทางการเลือกใช้สูตรยาต้านไวรัส สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  
โครงการ NAPHA EXTENSION

กรณีที่ ๑ ผู้ป่วยไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน (Naive) ให้พิจารณาเลือกใช้ยาต้านไวรัสสูตรผสม ๓ ตัว ได้แก่ AZT + ๓TC + NVP

กรณีที่ ๒ ผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อนพิจารณาการใช้สูตรยาต้านไวรัสดังนี้

๑) ผู้ที่กำลังรับการรักษาด้วยยาสูตร AZT + ๓TC + EFV ให้พิจารณาปรับเป็นสูตร AZT + ๓TC + NVP

๒) ผู้ที่กำลังได้รับยาต้านไวรัสแบบสอง/สามชนิดพร้อมกันซึ่งไม่มีสับสนุนในโครงการฯ โดยมีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดน้อยกว่า ๕๐ copies/ml และ ไม่มีประวัติติดต่อยากลุ่ม NRTI หรือ NNRTI ให้พิจารณาปรับมาใช้ยาแบบสามชนิด ได้แก่ AZT + ๓TC + NVP

๓) ผู้ที่ไม่สามารถทนต่ออาการข้างเคียงของ AZT ได้ หรือมีผลว่าเชื้อติดต่อยา AZT หรือ ๓TC ให้พิจารณาปรับมาใช้ TDF แทน หรือกรณีที่แพทย์เห็นสมควร

๔) ผู้ที่มีผลว่าเชื้อติดต่อยากลุ่ม NNRTI หรือ ไม่สามารถทนต่ออาการข้างเคียงของยากลุ่ม NNRTIs ได้ ให้พิจารณาปรับมาใช้ LPV/r แทน หรือกรณีที่แพทย์เห็นสมควร

หมายเหตุ: การเลือกใช้สูตรยาต้านไวรัสให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษา